



# สรุปมติย่อการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๖/๒๕๕๐

วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

(รับรองรายงานการประชุมวันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	คณะบริหารธุรกิจ	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิต โครงการปริญญาตรีการบัญชี ภาคพิเศษ	อนุมัติ
2	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ และขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ของโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร	
3	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณและค่าตอบแทนอื่น ๆ ของโครงการพิเศษ จำนวน 4 โครงการฯ ดังนี้ 1.โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 2.โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ 3.โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 4.โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ภาคพิเศษ	
		ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
		ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ	
	คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิต โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ภาคพิเศษ (2) วิทยาเขตกำแพงแสน สำหรับผู้เข้าศึกษาต่อเพื่อขอรับปริญญาอีกสาขาหนึ่ง (ต่อยอด) และสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้-บางรายวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	
4	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา จำนวน 2 รายวิชา ดังนี้ -02739212 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ I 3(2-2) หน่วยกิต เป็นวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ -02739213 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ II 3(2-2) หน่วยกิต เป็นวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
5	คณะผู้วิจัย วิทยาเขตกำแพงแสน	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2550	ที่ประชุมรับทราบ
6	บัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเงินสมนาคุณ ในการจัดการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
7	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ขอยกเลิกการอนุมัติปริญญาให้แก่ นางสาวกัทรวดี ณ สงขลา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ	
		- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2551 จำนวน 2,892,925,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.57 - มหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้รับการจัดสรรอัตรากำลังทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ และได้รับงบลงทุนเป็นอาคารใหญ่เพียงอาคารเดียวคือ อาคารของคณะบริหารธุรกิจ วงเงินรวม 170 ล้านบาท เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน 85 ล้านบาท เงินรายได้สมทบอีก 85 ล้านบาท จึงขอให้ คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งจะต้องมีการก่อสร้างอาคารเตรียมจัดหาสถานที่ทำงานชั่วคราวให้กับอาจารย์ในระหว่างการก่อสร้าง รวมถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ส่วนงบการสร้างอาคารที่ได้รับในปีงบประมาณ 2550 คือ คณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะอุตสาหกรรมเกษตร จะต้องดำเนินการหาผู้รับเหมาให้ได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 หาก ดำเนินการได้ไม่ทันตามกำหนดงบประมาณจะถูกเรียกคืน กรณีการก่อสร้างอาคารจะต้องระบุลักษณะของอาคารให้ชัดเจนและเป็นราคาที่มี ผู้สามารถประมูลได้ สำหรับคณะเกษตร ซึ่งมีปัญหาในเรื่องผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องเตรียมการหาผู้รับเหมารายใหม่แทนรายเดิมมาสร้าง อาคารส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จภายในวงเงินและระยะเวลาที่กำหนดด้วยเช่นกัน	ที่ประชุมรับทราบ	
8	วิทยาเขตศรีราชา	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทนการสอนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา	อนุมัติ โดยให้ปรับข้อความในข้อ 1.1 เป็น "วิชาบรรยาย ชั่วโมงละไม่เกิน 1,000 บาท"	
9	คณะเศรษฐศาสตร์	ขออนุมัติให้เข้าพื้นที่อาคารของคณะเศรษฐศาสตร์ บริเวณชั้น 2 ของอาคารปฏิบัติการ	อนุมัติ	
10	คณะสังคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา	
11	คณะศึกษาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ	
	คณะศึกษาศาสตร์	ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา จำนวน 10 รายวิชา	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ	
12	โครงการสหวิทยาการระดับ-บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร	ขอแก้ไขข้อความในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร แผน ก แบบ ก(2) และแผน ข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ	
13	โครงการหลักสูตร SLUSE ภาคพิเศษ	ขอแก้ไขคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน แบบ 2.1		
14	คณะเกษตร	ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำนวน 3 รายวิชา และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 3 รายวิชา		
15	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	ขออนุมัติเพิ่มรายวิชาไว้ในวิชาเอกเลือกกลุ่มวิชาการจัดการกีฬา ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 8 รายวิชา		
16	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ขออนุมัติเปิดรายวิชา 241465 การออกแบบสิ่งแวดล้อมกับพฤติกรรมมนุษย์ 2(2-0) หน่วยกิต เป็นวิชาเฉพาะเลือก ในหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต		
17	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2549 (ครั้งที่ 12) รวม 1,825 คน ประกอบด้วย บัณฑิตศึกษา 79 คน และบัณฑิต 1,746 คน		

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18	ศูนย์วิชาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนวิชาบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2549 ดังนี้ 1.สรุปจำนวนนิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาบูรณาการ ปีการศึกษา 2549 2.สรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนของนิสิต ประจำปีการศึกษา 2549 3.สรุปความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอนวิชาบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2549	ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ประธานฯ ขอให้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้ในวิชาบูรณาการด้วย
19	สำนักประกันคุณภาพ	แนวทางการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2550 ดังนี้ 1.สรุปดัชนีประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของคณะวิชา สำนัก/สถาบัน/วิทยาเขต/มหาวิทยาลัย 2.รูปแบบการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2550 3.แผนการประเมินคุณภาพภายใน แยกตามกลุ่มสาขาวิชาและภารกิจ 4.กำหนดการประเมินคุณภาพภายใน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม 2550	ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ แจ้งขอให้ทุกหน่วยงานจัดส่งข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เพื่อสำนักประกันคุณภาพจะได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลคู่มือได้ต่อไป
20	อธิการบดี	แจ้งพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2550 กำหนดตั้งแต่วันที่ 24 – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 รวม 4 วัน ในปีนี้นับเป็นปีพิเศษเนื่องจากมีพระราชวงศ์ทรงสำเร็จการศึกษา 2 พระองค์ ดังนี้ - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยฯ ได้เตรียมการเพื่อขอพระราชทานถวายปริญญาบัตรในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 และจะจัดงานถวายพระเกียรติในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยฯ จะจัดงานถวายพระเกียรติ ณ วังสุโขทัย สำหรับการเดินแถวขบวนบัณฑิตใหม่ ซึ่งเคยใช้อาคารศูนย์เรียนรวม 3 เป็นจุดรวมบัณฑิตทั้งหมด แต่เนื่องจากการก่อสร้างอาคารบริเวณที่จอดรถของคณะสังคมศาสตร์ อาจจะมีปัญหาในเรื่องสถานที่ มหาวิทยาลัยฯ จึงมีแผนจะใช้อาคารศูนย์เรียนรวม 1 แทน	ที่ประชุมรับทราบ
	สรุปผลการจัดสรรและการบรรจุอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 70 อัตรา และขอให้คณะที่มีความต้องการบรรจุอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกเร่งดำเนินการเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ โดยเร็ว หากหน่วยงานใดมีผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีคุณสมบัติที่เหมาะสม มหาวิทยาลัยฯ ยังจัดสรรอัตรากำลังให้เพิ่มเติมขยายออกไปเป็น 100 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอกรรมการทุกท่านแล้ว ทั้งนี้ในปี 2551 สำนักงบประมาณไม่ได้จัดสรรอัตรากำลังทดแทนให้มหาวิทยาลัยฯ จึงขอให้แต่ละคณะนำไปพิจารณาให้จำนวนอัตรากำลังที่ได้รับกระจายไปยังภาควิชาต่าง ๆ ตามความเหมาะสมในส่วนของวิทยาเขต โดยเฉพาะวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร อาจปรับวิธีการ โดยการจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิช่วยสอนในหลักสูตรแทน		
	ขอให้ทุกคณะและสำนักทะเบียนและประมวลผลพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับวิธีการรับตรงนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการภาคพิเศษให้เป็นระบบที่ชัดเจนและควบคุมจำนวนการรับ หากประสบปัญหาหรือมีข้อขัดข้องมากในอนาคตอาจนำเข้าสู่ระบบการคัดเลือกผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)		
21	รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต และพัฒนาวิทยาเขต	สรุปโครงการบัณฑิตยุคใหม่ ประจำปีการศึกษา 2550 ทั้งนี้ขอความร่วมมือกับทุกคณะในการร่วมกันสอดคล้องดูแลความเรียบร้อยให้การทำกิจกรรมของนิสิตเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ไม่ให้มีการล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่นและการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีศูนย์การรับน้องในทุกวิทยาเขต	

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password